



ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลวาปีปทุม ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ณ เทศบาลตำบลวาปีปทุม

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ข้างต้นนี้ เทศบาลตำบลวาปีปทุม ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสาร ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ยื่นพร้อมรับรองตนเองไว้ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร เทศบาลตำบลวาปีปทุมจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้มีผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่นั้น

ข้อกำหนดการสรรหาและเลือกสรรฯ

พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร โดยเทศบาลตำบลวาปีปทุมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เรียงจากผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะสูงสุดลงมาตามลำดับ

ทั้งนี้การพิจารณาและการตัดสินใจขาดของคณะกรรมการที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรรฯ

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้

สมรรถนะ	คะแนนเต็ม	วิธีการประเมิน
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ๑.๑ พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๒ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม ๑.๓ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปข้อความ พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค ข้อความสั้นๆ	๕๐	โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ข้อสอบปรนัย)
๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (๕๐ คะแนน) - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ - มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒.๒ สอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) เขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก ๑ หน่วยการเรียนรู้ (๑ วันเรียน) พร้อมปฏิบัติจริง	๑๐๐	โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ข้อสอบปรนัย)
๓. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ๓.๑ สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏอื่นๆ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ อุปนิสัย ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทักษะคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ เป็นต้น		โดยวิธีการสัมภาษณ์
รวม	๒๐๐	

ระเบียบและขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรฯ

ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- ๑.ให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนรายงานตัว ณ สถานที่สอบภายในเวลาที่กำหนด
๒. หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ไม่มาหรือมาถึงสถานที่สอบภายหลังจากได้ดำเนินการสอบไปแล้วหรือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มาแต่ไม่อยู่ในสถานที่สอบตามที่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ กำหนด คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบ และจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในครั้งนี้
๓. ให้ผู้ที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ รอการสอบ ณ สถานที่ที่จัดไว้ และให้อยู่ในความสงบขณะรอเข้ารับการสอบ ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้ารับการสอบท่านอื่นๆ
๔. ผู้เข้ารับการสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืดคอกกลมและรองเท้าฟองน้ำ (รองเท้าแตะ)
๕. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยเคร่งครัด หากผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต จะไม่อนุญาตให้บุคคลผู้นั้นเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือจะไม่พิจารณาให้คะแนนในการสรรหาและเลือกสรรฯ ในครั้งนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลวาปีปทุม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓



(นางอรอนงค์ รังวิเศษ)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ